

‘แห่สมัคร’ครูผู้ช่วย’ ศธจ.บุรีรัมย์ เตือนระวังแก๊งตุนเรียกเงิน

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2559

“บุรีรัมย์” คึกคัก บัณฑิตจบใหม่และผู้ว่างงานวุฒิป.ตรี สายครูจากทั่วประเทศแห่สมัครสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย” 16 สาขาวิชาเอก 140 อัตรา วันแรกยอดสมัครพุ่ง 2,000 คน คาดตลอด 5 วันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ดาน ศธจ.บุรีรัมย์ เตือนระวังแก๊งมิฉฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เอาผิดทันที

วันที่ 15 ส.ค.59 ที่หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)บุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 32 ทั้งหมด 16 สาขาวิชาเอก 140 อัตราในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีทั้งครูอัตราจ้าง รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ว่างงานและผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สายครู/ศึกษาศาสตร์ จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มายืนใบสมัครคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า จนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องแจกบัตรคิว เพื่อความเป็นระเบียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสาขาวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุดในวันแรก ได้แก่ สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รองลงมาสาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตามลำดับ โดยคาดว่าจะตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 21 ส.ค.59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดวันรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทั้งหมด 16 สาขาวิชาเอก จำนวน 140 อัตรา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย 24 อัตรา ภาษาไทย 33 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา ประถมศึกษา 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 14 อัตรา พลศึกษา 11 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ศิลปศึกษา 8 อัตรา ดนตรีศึกษา 2 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา นาฏศิลป์ 12 อัตรา เกษตรกรรม 3 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา อุตสาหกรรม 1 อัตรา บรรณารักษ์ 3 อัตรา และเทคโนโลยีทางการศึกษา 8 อัตรา

อย่างไรก็ตาม การรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้สมัครจะมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)บุรีรัมย์ กล่าวว่า การเปิดสอบครั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกได้ สำหรับผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา

หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

**"ขอแจ้งเตือนผู้ที่มาสมัครสอบทุกคน
ให้ระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสหลอกลวงเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์
โดยแอบอ้างจะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวได้
หากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เขาไปดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที"**

นายสุพจน์ กล่าวและว่า
พร้อมทั้งคาดโทษหากมีเจ้าหน้าที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
หรือทุจริตในการสอบจะดำเนินการเอาผิดโดยไม่ละเว้นเช่นกัน เพื่อให้การสอบบรรจุเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตในทุกรูปแบบ

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐ 15 สิงหาคม 2559](#)